



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน/
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรรับรอง) ในหลาย ๆ อาชีพ ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลที่ผลักดันนักศึกษาในภาคการศึกษาปีสุดท้ายให้มีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานและได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาจากสถาบันฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมและวางแผนการประเมินสมรรถนะด้าน Digital literacy ของนักศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสรุปประเด็นการหารือได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการรับรองสมรรถนะทางด้าน Digital literacy อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

๒. มหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะทางด้าน Digital literacy หรือสาขาอาชีพอื่น สามารถดำเนินการได้เลย โดยประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกันต่อไป

๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้หารือกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ที่จะดำเนินการเร่งด่วนจัดการประเมินสมรรถนะทางด้าน Digital literacy ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยในรุ่นแรก รัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า นอกจากการเพิ่มสมรรถนะด้านใช้เครื่องมือและการใช้สื่อแล้ว ควรเน้นเรื่องการใช้สื่ออย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะด้าน Digital literacy ให้กับนักศึกษา

๒. มอบหมายให้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นผู้รับผิดชอบรอง พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองสมรรถนะด้านวิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ